

Tổng hợp các cách làm sạch vòng charm (Phần 1)

1. Sử dụng hỗn hợp nước cốt chanh + muối hạt to + nước

Chỉ với các thao tác thực hiện rất đơn giản, bạn lấy 1 nửa quả chanh + ít muối hạt to rồi đổ 1 ít nước đổ ngập những món đồ trang sức bằng bạc cần đánh sáng sau đó để lên bếp đun và khuấy đều đến khi nào bạc sáng thì ngừng. Đảm bảo trang sức bạc của bạn sẽ trắng và sáng như mới, lâu bị đen hay vàng trở lại.



2. Sử dụng kem đánh răng

Đối với nhẫn bạc trơn thì lấy một lượng kem đánh răng vừa đủ chà sát trực tiếp nếu bạc xỉn lâu ngày thì để ngâm một lúc.



Đối với nhẫn đính đá, nhẫn đính ngọc trai hay khuyên có nhiều chi tiết nhỏ thì sử dụng bàn chải đánh răng mềm, cọ xung quanh nhẹ tay, tránh cọ vào bề mặt đá. Sau đó lấy khăn mềm lau sạch. Vì đá quý hay ngọc trai không chịu được nhiệt độ cao nếu cho vào nước đun sôi sẽ gây ra tình trạng đá đổi màu, nước xâm nhập vào bên trong, ngọc trai có thể bị vỡ.

4. Sử dụng nước vo gạo

Việc sử dụng nước vo gạo **làm sáng trang sức bằng bạc** cũng là một trong những mẹo làm sáng trang sức bạc được sáng lâu hơn. Bạn có thể thực hiện một cách rất đơn giản. Sau khi vo gạo bạn hãy giữ lại một ít nước vo gạo đậm đặc, thả trang sức bạc cần đánh sáng vào nước vo gạo đang được đun sôi. Sau đó, bạn vớt món đồ trang sức đó ra và dùng xà phòng rửa sạch lại đồ trang sức.



5. Sử dụng xà phòng và lưu huỳnh

Bạn sử dụng xà phòng để rửa sạch món đồ trang sức cần đánh sáng, sau đó dùng lưu huỳnh pha tỉ lệ 100ml nước: 20 gr lưu huỳnh để rửa sạch. Cuối cùng bạn rửa lại trang sức bạc với nước.



Cách làm sáng bạc này tuy hơi cầu kỳ một chút vì bạn phải mua bột lưu huỳnh tại các siêu thị nhưng hiệu quả đánh sáng là vô cùng hiệu quả và giữ được độ sáng bóng lâu hơn so với các cách làm khác.

6. Nước sốt cà chua

Có vẻ khá lạ lẫm những cách này lại rất có hiệu quả. Bước đầu tiên bạn dùng nước cọ rửa nhẫn bạc rồi lau khô. Tiếp theo dùng khăn mềm lau thật sạch bằng nước cà chua. Cà chua vừa có chất chống Oxy hóa vừa không có tính mài mòn kim loại. Sau đó rửa lại bằng nước ấm sạch và để tự khô.



7. Chanh + nước rửa chén + nước

Cách này được khá nhiều người sử dụng vì nó mang lại hiệu quả khá tốt với nguyên liệu có sẵn trong bếp. Chanh có tính kiềm vì thế rất tốt khi sử dụng để đánh sáng bạc. Nhiều người áp dụng cho nhẫn bằng bạc vào nước rửa bát, ngâm 1-3h đồng hồ sau đó rửa lại với nước. Cách này làm bạc nhanh bị xỉn trở lại và nhiều vết bám bẩn lâu ngày không đi hết được. Các bạn nên dùng chanh, nước rửa bát Sunlight vì mẫu nước rửa bát này có mức độ PH vừa phải cho nước và đun sôi, khoảng cho đến khi bạc trắng. Để nguội rồi rửa lại sạch với nước lau khô bằng khăn mềm.

